

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN: SUNG LỰC MÙA XUÂN TỪ NGUỒN NHÂN LỰC

PGS.TS Lê Đình Tuấn
– Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Mùa xuân Ất Ty 2025, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) hân hoan kỷ niệm chặng đường gần 18 năm hình thành và phát triển. 18 mùa xuân – Một hành trình với những nỗ lực không ngừng nghỉ để thực hiện sứ mệnh cao cả:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho quê hương Long An và khu vực. Từng giọt mồ hôi, từng khoảnh khắc bền bỉ vượt qua thử thách đã góp phần làm đầy dòng chảy tri thức, lấp đầy những "vùng trũng" của sự thiếu hụt nhân lực.



Hành trình DLA “Tri – Hành – Đạt nhân” – 04/05/2007-04/05/2025

Sứ mệnh và niềm tin đặt nơi khởi nguồn

Nhớ lại gần 18 năm trước, trong Lễ khai giảng năm học đầu tiên 2007 của Trường DLA, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An Trương Văn Tiếp từng nhấn mạnh: “Trường DLA có trọng trách là *“mũi chủ công”* trong việc thực hiện Chương trình Đào tạo nguồn nhân lực - một trong ba Chương trình Kinh tế - Xã hội trọng điểm của tỉnh”.

Lời chỉ đạo ấy đã khắc sâu trong tâm khảm tập thể nhà trường, trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đáp lại kỳ vọng đó, DLA luôn giữ vững tôn chỉ và tâm huyết, dốc toàn lực để đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.



Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2

Còn số hơn **18.000 cử nhân, kỹ sư và thạc sĩ** tốt nghiệp đã minh chứng rõ ràng cho nỗ lực không ngừng ấy. Họ không chỉ là những người được trang bị tri thức, kỹ năng mà còn mang trong mình tinh thần đổi mới, sáng tạo, đã và đang góp sức xây dựng tỉnh Long An phát triển bền vững.

Những dấu ấn thành tựu từ mùa xuân tri thức

Trong mỗi lĩnh vực như Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Luật Kinh tế, Công nghệ kỹ thuật xây dựng hay Công nghệ thông tin, DLA đã cung ứng một thể hệ nhân lực đầy bản lĩnh. Đặc biệt, những chuyên ngành như lập trình, chuyên đổi số, và trí tuệ nhân tạo (AI) của trường đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy Long An tiến nhanh vào kỷ nguyên công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Hiệu quả đào tạo đã được minh chứng qua tỷ lệ **hơn 93.48% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp**. Không ít người trong số đó đã vươn lên giữ những vị trí trọng yếu trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những bước tiến vượt bậc của họ chính là minh chứng sống động cho sự thành công

của Trường DLA. Không dừng lại ở công tác đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học của trường cũng đã gặt hái nhiều kết quả đáng tự hào với hàng chục công trình nghiên cứu ứng dụng thực tiễn, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Hành trình phấn đấu vì một mùa xuân vĩnh hằng

Trong lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được không chỉ biểu dương những thành quả mà còn gửi gắm kỳ vọng lớn lao: Trường DLA cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung khuyến khích sinh viên tự học, tự rèn luyện kỹ năng, đặc biệt là năng lực nghiên cứu và làm việc nhóm - những yếu tố cốt lõi trong thời đại số hóa.

Những lời nhắn nhủ ấy là động lực để DLA không ngừng hoàn thiện và vượt lên chính mình. Dù phải cạnh tranh với nhiều trường đại học danh tiếng, cả trong nước lẫn quốc tế, DLA vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững. Những thành tựu ấy là kết tinh từ nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường - những con người luôn tận tâm, tận lực vì sự nghiệp giáo dục và sự phát triển của quê hương.



Chào đón một mùa xuân mới của đất trời, đem tri thức xây dựng quê hương

Không chỉ dựa vào nội lực, sự đồng hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Long An đã trở thành nguồn động viên và trợ lực quý báu. Tất cả đã cùng chung tay vun đắp để DLA từng ước tưởng thành, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học.

Nhìn lại hành trình 18 năm, mỗi mùa xuân đi qua là một dấu mốc trưởng thành của Trường DLA. Thành tích năm sau luôn cao hơn năm trước, công tác quản trị được thực hiện ngày càng khoa học và hiệu quả. Uy tín và thương hiệu của trường không ngừng được nâng cao, đội ngũ giảng viên ngày càng được tăng cường và luôn tận tâm cống hiến. Đặc biệt, sự liên kết chặt chẽ với các doanh

nh nghiệp, các trường đại học trong nước và quốc tế đã giúp DLA vững vàng hơn trong việc hoàn thành trọng trách được Đảng bộ và nhân dân Long An giao phó.

Bước sang Xuân Ất Tỵ - 2025, Trường DLA tràn đầy niềm tin và khát vọng mới. Đây không chỉ là thời điểm để nhìn lại những thành quả đã đạt được mà còn là cơ hội để viết tiếp câu chuyện đầy cảm hứng về một hành trình giáo dục vươn tầm, ứng dụng công nghệ số trong thời đại hiện nay. Xin thay mặt Trường DLA kính chúc tất cả An khang thịnh vượng và vạn sự tốt đẹp như ý và tiếp tục đồng hành, chung tay xây dựng Trường DLA ngày càng phát triển và vươn tầm với chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tốt nhất.